
FUNDARGERÐ 

Fundur nr. 124 í stjórn Herjólfs ohf., haldinn 20. júní 2023 kl. 12:00 

í fundarsal að Ægisgötu 2. 

 

Mættir voru:  Páll Scheving Ingvarsson, Agnes Einarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Helga Kristín Kolbeins 

á Teams, Sigurbergur Ármannsson, Sæunn Magnúsdóttir, Rannveig Ísfjörð og Hörður Orri Grettisson 

framkvæmdastjóri. 

Til fundarins var boðað með tölvupósti.  Engar athugasemdir bárust varðandi boðunina.   

 

 Á dagskrá fundarins voru þrír dagskrárliðir: 

1. 5 mánaða uppgjör. 

Framkvæmdastjóri fór yfir rekstrartölur fyrstu 5 mánuða ársins.  Farþegum fer fjölgandi og eru 

þeir komnir í tæplega 108 þúsund jan.-maí.  Framkvæmdastjóra er þökkuð yfirferðin. 

 

2. Staða á viðræðum um nýjan þjónustusamning við Vegagerðina. 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu viðræðnanna.  Honum er þökkuð yfirferðin. 

 

3. Önnur mál. 

Samningur við rekstraraðila í Landeyjarhöfn/Þorlákshöfn var til umræðu, frkvst. falið að ræða við 

rekstraraðila þegar viðræðum um nýjan þjónustusamning líkur.  Lagfæring á ”mínum síðum” og 

innleiðing QR kóða er á lokametrunum.  Erfiðleikar hafa verið að tengja við bókunarkerfi. 

 

 

Næsti stjórnarfundur er áætlaður í byrjun ágúst. 

Fundi slitið kl. 13:00. 

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir. 


